



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาการตลาดโดยสารปรับอากาศ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาการตลาดโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยแต่ละคันมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง ชนิด ๘ ล้อ พนักงานขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๒ คน พร้อมประกันอุบัติเหตุสำหรับนำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๑๐ อำเภอ รุ่นละ ๒๐๐ คน รวม ๓๘ รุ่น เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ เส้นทางออมบุญ เทียวตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมหมู่บ้านมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร เป็นต้น (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ราคาในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.- บาท

๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า-.....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ” เชื่อถือ

๖ เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคาและเปิดซองสอบราคา ดังนี้


๑. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุมในศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท

๒. วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่มกราคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่...๒.....เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุมในศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ - ชัยนาท

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อย-บาทถ้วน-) ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่...๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๕๙๒๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖


(นายบุญชู จันทรสวรรค์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สุพรรณบุรี

วันที่ ๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจาก
หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านช้าง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า
ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิต
มะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้าน
มังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอด่านช้างในวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
ผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจาก
หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านช้าง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่าร้อยปี
เก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิต
มะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกร
สวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอด่านช้าง ในวันที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถจำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
ผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปที่ศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปที่ศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง วัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปที่ศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปที่ศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง วัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปที่ศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการ

เปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง วัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ เดิมบางนางบวช** ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. **ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร** เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง วัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ เดิมบางนางบวช** ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชูก ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. **ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร** เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง**เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสามชูก** ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน คันละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๙ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสามชุก ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนภายในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร

อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้าน
สูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ
เที่ยวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้าน
สูตร สักการะหลวงพ่อไต้วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำ
การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอศรี
ประจันต์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน
จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการ
เดินทาง (PA)

วันที่ ๑๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ภายในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน
ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้าน
สูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญ
วัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระ
ออมบุญ เที่ยวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้าน
สูตร สักการะหลวงพ่อไต้วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำ
การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ
ศรีประจันต์ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน
จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการ
เดินทาง (PA)

วันที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ภายในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน
ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้าน
สูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญ
วัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระ
ออมบุญ เที่ยวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้าน
สูตร สักการะหลวงพ่อไต้วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำ
การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ

ศรีประจันต์ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๑๓ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระ ออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อไบบั้ววัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์** ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๑๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อไบบั้ววัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์** ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอตอนเจดีย์ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๑๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภออู่ทอง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๑๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า

ร้อยปีเก้าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบ๊วยวัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก้าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภออุทุมพร** ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๑๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพร ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. **ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร** เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ ที่ยวตลาดเก่า ร้อยปีเก้าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบ๊วยวัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก้าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภออุทุมพร** ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๑๙ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพร ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. **ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร** เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ ที่ยวตลาดเก่า ร้อยปีเก้าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบ๊วยวัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก้าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภออุทุมพร** ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภออุทอง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่าร้อยปี เก้าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก้าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภออุทอง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก้าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก้าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๒ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียว

ตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะ หลวงพ่อไ้ย์วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง** ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่า ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายใน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปที่ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทาง จากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปที่ทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียว ตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะ หลวงพ่อไ้ย์วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง** ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่า ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๔ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายใน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปที่ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทาง จากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสุตร อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปที่ทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียว ตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะ หลวงพ่อไ้ย์วัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง** ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่า ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๒๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ... ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA))

วันที่ ๒๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร

สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอนองหญ้าไซ** ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอนองหญ้าไซ ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอนองหญ้าไซ** ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๒๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง **เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า** ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอนางปลาม้า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะ

หลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ในวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่า
ประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๓ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายใน
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออก
เดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้าน
สูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัด
บ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออม
บุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักของวัดบ้านสูตร
สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำ
การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับที่ว่าการอำเภอเมือง
สุพรรณบุรี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน
จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการ
เดินทาง (PA)

วันที่ ๓๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน
๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการ
เปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจาก
ศาลาการเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทาง
ใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูป
ไม้สักของวัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชม
ภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับ
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถ
โดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓
หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน
๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการ
เปรียญ วัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลา
การเปรียญ วัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่
ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง
วัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ
แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน
จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการ
เดินทาง (PA)

วันที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน
ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน
๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการ
เปรียญวัดบ้านสูตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลา
การเปรียญวัดบ้านสูตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่
ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง
วัดบ้านสูตร สักการะหลวงพ่อบัณฑิตมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ
แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับที่ว่าการอำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน
จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการ
เดินทาง (PA)

วันที่ ๓๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทอง วัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบ้ายวัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เดินทางกลับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน คันละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

วันที่ ๓๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐๐ คน ออกเดินทางจากหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปเข้าร่วมอบรมที่ศาลาการเปรียญ วัดบ้านสุตร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางจากศาลาการเปรียญวัดบ้านสุตร เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางใหม่ ไหว้พระออมบุญ เทียวตลาดเก่า ร้อยปีเก่าห้อง อาทิ ชมอุโบสถไม้สักทรงไทย พระพุทธรูปไม้สักทองวัดบ้านสุตร สักการะหลวงพ่อบ้ายวัดมะนาว เยี่ยมชมตลาดเก่าร้อยปีเก่าห้อง ชมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ณ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ชมภาพยนตร์ ๔ มิติ แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดินทางกลับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยใช้รถโดยสาร จำนวน ๔ คัน จำนวน ๑ วัน (รวมค่าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร ประเภท ๑ หรือประเภท ๓ หรือประกันการเดินทาง (PA)

รวม ๓๘ รุ่น เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๒๐,๐๐๐.-บาท